



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก อำเภอหน้าป่าด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา และได้ดำเนินการสรรหาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

บัดนี้การดำเนินการเลือกสรร ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ (ผนวก ก)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นับแต่วันขึ้นบัญชี

๑. ผู้นั้นได้ขอสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบผ่าน
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก หรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งกำหนด
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
๔. ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
๕. ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างได้หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.อบตจจังหวัดอุตรดิตถ์) และตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ ก.อบตจกำหนด หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กอาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพีระพงษ์ นวลศรีใส)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ

บัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักปลัด

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำรถขยะ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	เรียงลำดับผู้สอบแข่งขันได้
๑	๐๐๑	นายชัยภักดิ์ จันทัด	๑
๒	๐๐๒	นายพิชัย นุกิจ	๒

กองช่าง

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงาน พนักงานสูบน้ำ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	เรียงลำดับผู้สอบแข่งขันได้
๑	๐๐๑	นายไกรสิทธิ์ สีลาพา	๑
๒	๐๐๒	นายอดิศักดิ์ ดีทา	๒